



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ด้วยเงินงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการและบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในการกิจของสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการและบันทึกข้อมูล ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดลงไป จำนวน ๘ ลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับที่สอบได้	เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๑๔	นางสาวภรณ์ชนันท์ เชียงฉิน
๒	๕๑	นางสาวน้ำทิพย์ หนูนาวิ
๓	๐๗	นายปริญญา นาคบำรุง
๔	๓๘	นางสาวอภิชญา ไตรอภิรักษ์
๕	๖๒	นางสาวเสาวภา แพแก้ว
๖	๑๘	นางสาวฉนัดดา ชูสมบัติ
๗	๕๒	นางสาวโชติกา เกศราธิวัฒน์
๘	๒๔	นางสาวนฤมล วาริอินทร์

ในการนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
  - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
  - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
  - ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวที่ กลุ่มงานบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ  
และบันทึกข้อมูล ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



นายภูศักดิ์ ภูเกียรติกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ศึกษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี